

IOD Exclusive Program



Strategic Board Master Class SBM



SBM 14/2024

On-site สถานที่ที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

19, 20 และ 21 ส.ค. 2567

เวลา 09.00 - 16.30 น.

เป็นที่รู้กันดีว่าในโลกปัจจุบันนี้ องค์กรต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและความซับซ้อนที่มากขึ้นเรื่อยๆ อันเกิดขึ้นจากปัจจัยและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งหมายรวมถึงการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีที่มีอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ตลอดจนโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงไป สิ่งเหล่านี้ทำให้บริษัทจำเป็นต้องเริ่มมองหาช่องทางที่จะทำให้บริษัทอยู่รอด และสิ่งแรกที่ต้องให้ความสำคัญก็คือการมองหาคณะกรรมการที่มีบทบาทเป็นผู้ดำเนินการนำพาบริษัทให้ดำเนินไปยังเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้

หากพิจารณาแล้ว ประเทศไทยเองได้ให้ความสำคัญกับบทบาทของคณะกรรมการเป็นอย่างมาก ดังเห็นได้จากหลักการกำกับดูแลกิจการสำหรับบริษัทจดทะเบียนที่เพิ่งได้รับการปรับปรุงใหม่ เพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญของบทบาทคณะกรรมการในการนำพาบริษัทไปในทิศทางที่ถูกต้อง ตลอดจนเป็นผู้นำทางด้านความคิดเชิงกลยุทธ์ที่มากขึ้นกว่าแต่ก่อน

หลักสูตร Strategic Board Master Class เป็นหลักสูตรที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยเพิ่มพูนทักษะความเป็นผู้นำเชิงกลยุทธ์ให้กับเจ้าของกิจการ คณะกรรมการ ประธานกรรมการ ตลอดจนผู้บริหารระดับสูง โดยหลักสูตรนี้จะถูกบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านกลยุทธ์ระดับแถวหน้า ที่จะช่วยกระตุ้นให้ผู้เข้าอบรมได้ลองแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นกลยุทธ์ที่สำคัญ

สิ่งที่ท่านจะได้รับจากหลักสูตรนี้

หลักสูตร 3 วันนี้จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการในการกำหนดและติดตามการดำเนินกลยุทธ์ขององค์กร ได้เรียนรู้ถึงวิธีที่จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกิจการและผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนรับทราบถึงความสำคัญของการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ รวมถึงขั้นตอนและการดำเนินกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ที่ได้วางไว้

PROGRAM AT A GLANCE

Session 1: Strategy and Board of Directors

Session 2: Strategy and Future

Session 3: Strategy and Innovation

Session 4: Strategy and Stakeholders

Session 5: Strategy and Organization

Session 6: Strategic Board

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

- กรรมการบริษัท
- ประธานเจ้าหน้าที่ผู้บริหารหรือกรรมการผู้จัดการ
- ผู้บริหารระดับสูง
- เจ้าของกิจการ

FACILITATORS

ดร.ธนัยเป็นผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาให้กับผู้บริหารมากกว่า 16 ปี เคยทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของ Boston Consulting Group และ IBM Global Services ดร.ธนัยได้ให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์ให้กับองค์กรชั้นนำหลายแห่งทั้งที่เป็นบริษัทเอกชนและองค์กรภาครัฐ โดยจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จบการศึกษาระดับปริญญาโทวิศวกรรม จากมหาวิทยาลัย Illinois at Urbana-Champaign และจบการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้าน Information Technology มหาวิทยาลัย New South Wales



คุณโกสิทธิ์ มีประสบการณ์มากกว่า 36 ปีในการทำงานโครงการในหลายประเทศ ทั้งด้านการวางยุทธศาสตร์การดำเนินงานและดำเนินการธุรกิจและปฏิบัติการและด้านอื่นๆ ที่สำคัญต่อการพัฒนาองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในองกรรมการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทย และอีกหลายประเทศทั่วโลก ทั้งในทวีปเอเชีย ออสเตรเลียและหมู่เกาะในภูมิภาค เช่น ปาปัวนิวกินี และติมอร์ตะวันออก นอกจากนี้ยังผ่านการอบรมและรับมอบหมายในการพัฒนาองค์กรในหลายด้าน และมีโอกาสได้ศึกษาและทำการวิจัยร่วมกับคณาจารย์หลายสถาบันทั้งในยุโรป อเมริกา ญี่ปุ่น และจีน ในธุรกิจและอุตสาหกรรมที่หลากหลาย จึงทำให้มีการพัฒนาในด้านการบริหารทั้งภาคธุรกิจภาคเอกชนและภาคสาธารณะ และได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษกับสถาบันต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ



ราคาสมาชิก (สามีและนิติบุคคล)

ราคาสมาชิกสมทบ

ราคาที่ไม่เป็นสมาชิก

ค่าธรรมเนียมการอบรม 48,000 บาท
(ราคาไม่รวม 7 % VAT)

55,000 บาท

65,000 บาท

ส่วนลด 10% เมื่อชำระเงินภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 หรือ ลด 10% เมื่อผ่านหลักสูตร Foundation Course*
(*DCP, DAP, CSP, CGE, FBG, CGI, SGP)

TESTIMONIALS



“ตามหลักการกำกับดูแลกิจการสำหรับบริษัทจดทะเบียนที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ ก.ล.ต. หนึ่งในบทบาทของคณะกรรมการที่สำคัญคือการเข้าไปมีส่วนร่วมในการกำหนดกลยุทธ์องค์กร ด้วยเหตุนี้ หลักสูตรนี้จึงถือว่ามีความสำคัญมากในการทำให้กรรมการได้เข้าใจถึงกรอบในการกำหนดกลยุทธ์องค์กร ตลอดจนการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติจริงให้เกิดผล ผมจึงคิดว่ากรรมการจะได้รับประโยชน์มากหากได้มาอบรมหลักสูตรนี้ ”

คุณรพี สุจริตกุล
อดีตนายก
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



“หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรหนึ่งที่ผมชอบมากตั้งแต่ได้เคยเข้าอบรมมา องค์ประกอบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการจัดอบรมบรรยากาศในห้องอบรม เพื่อนร่วมรุ่น และวิทยากร ออกมาดีและประทับใจ นอกจากนั้น ผมยังรู้สึกว่าคุณหลักสูตรนี้คอยกระตุ้นและทำให้ผมได้เรียนรู้เพิ่มขึ้นมาก สิ่งที่ผมชอบมากที่สุดจากการอบรมหลักสูตรนี้คือกรณีศึกษา ซึ่งได้ถูกคัดเลือกและเขียนออกมาได้ดี อีกทั้งยังจะช่วยเพิ่มมุมมองที่มากไปกว่าเรื่องกลยุทธ์ ผมจึงคิดว่าหลักสูตรนี้ได้ถูกออกแบบมาอย่างดี และอยากแนะนำหลักสูตรนี้ให้กับผู้บริหารระดับสูงได้เข้าอบรมด้วย ”

คุณปลิว มังกรกนก
รองประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)



“Strategic Board Master Class เป็นหนึ่งในหลักสูตรที่ช่วยสร้างประสบการณ์ให้กับผู้เข้าอบรม ผมได้เรียนรู้ประเด็นทางด้านกลยุทธ์จากหลักสูตรนี้เยอะมาก โดยเฉพาะในเรื่องของ Innovation ไม่ใช่แค่บอกถึงวิธีการในการ innovate แต่ยังบอกถึงกระบวนการและขั้นตอน ตลอดจนกรอบโครงสร้างในการนำไปปฏิบัติให้เกิดขึ้น หลักสูตรนี้ไม่เพียงแต่นำเสนอเนื้อหาผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้ แต่ยังมีเติมไปด้วยกรณีศึกษาที่ช่วยให้กระตุ้นให้ผู้เข้าอบรมได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ทำให้เกิดกระบวนการคิดและสามารถสรุปออกมาเป็นแนวทางในการนำไปปฏิบัติได้ นอกจากนี้ สิ่งที่เราเรียนรู้ได้จากหลักสูตรนี้ก็คือ แนวโน้มหรือ trend ต่างๆ ที่เกิดขึ้น และการจับนำ trend มาใช้ให้เป็นประโยชน์ ตลอดจนได้ทราบถึงวิธีการถ่ายทอดและสื่อสารทิศทางกลยุทธ์ลงไปในทุกระดับขององค์กร เพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ”

คุณชาญ ศรีวัชรม์
ประธานกรรมการ
บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)